

ขอตรวจสอบเงินช่วยเหลือของรัฐบาล

ในปีที่รัฐบาลมีโครงการอุดหนุนเงินให้ตำบลละ ๕ ล้านบาท เพื่อสร้างอาชีพให้ราษฎร และกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ปัญหาในการกำกับดูแลและอยู่ที่คณะกรรมการบริหารเงินที่แต่ละตำบลตั้งขึ้นมา ยังไม่มีความชัดเจน และโปร่งใส

เรื่องนี้เริ่มต้นว่านาย ก. ได้รับความเดือดร้อนในการขอยืมเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) เนื่องจากประธานคณะกรรมการการเงิน กับพวก ไม่ประกาศให้ชาวบ้านที่ยังไม่ได้ยืมเงินจากโครงการฯ ได้ทราบ และไม่ให้ชาวบ้านยืมเงินนี้มาหลายปี ชัดกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย จึงขอข้อมูลจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากำแพง เพื่อจะร้องเรียนต่อไป ได้แก่ รายชื่อคณะกรรมการการเงินโครงการดังกล่าว รายชื่อผู้ที่กู้เงินของหมู่ที่ ๑ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๗ และรายการถอน - ผากในสมุดบัญชีธนาคารโครงการ กข.คจ. แต่ธนาคารฯ มีหนังสือปฏิเสธว่าให้ไม่ได้เป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ต้องให้เจ้าของบัญชีเงินฝากไปติดต่อเอง นาย ก. จึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ธนาคารฯ มีหนังสือชี้แจงต่อคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ว่า การจ่ายเงินกู้โครงการ กข.คจ. คณะกรรมการหมู่บ้านต้องมีหนังสือถึงสำนักงานพัฒนาการอำเภอ ขอให้ธนาคารฯ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติเงินยืมทุกครั้ง เมื่อได้รับหนังสือพร้อมเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้ว ธนาคารฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีให้ต่อไป มีขั้นตอนอย่างนี้แหละครับ การที่ธนาคารฯ ปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเนื่องจากเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเปิดเผยให้กับอีกบุคคลหนึ่งไม่ได้ คนที่จะขอได้ต้องเป็นคณะกรรมการผู้ที่มีอำนาจเบิกจ่ายชุดปัจจุบันเท่านั้น คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า รายชื่อคณะกรรมการการเงินเป็นข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติหน้าที่ปกติตามโครงการของกระทรวงมหาดไทย ส่วนข้อมูลรายชื่อผู้ที่กู้เงินมีบางส่วนที่เป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หากเปิดเผยแล้วจะรุกรานสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร ตามมาตรา ๑๕ (๕) ควรเปิดเผยเฉพาะจำนวนคนที่ได้รับการอนุมัติเงินยืมและจำนวนเงินที่ยืมในแต่ละครั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๗ ส่วนรายการถอน - ผากในสมุดบัญชีของธนาคารฯ ก็เป็นเอกสารการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การเปิดเผยจะแสดงความโปร่งใสให้ชาวบ้านตรวจสอบได้ จึงวินิจฉัยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากำแพง เปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้งหมดยกเว้นส่วนที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล เงินที่ได้ไป

หลายปีก่อนรัฐบาลเคยมีโครงการเงินกองทุนหมู่บ้านก็มีปัญหาแบบนี้แหละครับ คณะกรรมการฯ จ่ายเงินให้กับเครือญาติกันเอง ดังนั้น โครงการเงินตำบลละ ๕ ล้านบาทในขณะนี้ ขอให้ดูแลให้ใกล้ชิดกันครับ

(ที่ สค ๒๙/๒๕๕๘)